

การจัดทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในประเทศ

รายการ	หน่วยงานที่มีความร่วมมือ	คณะวิชา/หน่วยงาน ม.ศิลปากร	ลักษณะความร่วมมือ
1	Buddhist Dharma Center	คณะโบราณคดี	Academic cooperation in Buddhism and Indian philosophy
2	School of Architecture and Design, Walailak University	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ร่วมดำเนินโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การออกแบบเชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษา การอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ	สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)	ความร่วมมือกันทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และชุมชน ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาดูงาน และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
4	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)	ความร่วมมือกันในการวิจัยและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญและเป็นเป้าหมายของประเทศ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5	จังหวัดราชบุรี	สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)	การบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนระดับจังหวัดและชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรีในทุกมิติ ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรีร่วมกับภาครัฐ
6	Defence Technology Institute (Public Organization)	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	อำนวยความสะดวก สนับสนุน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การวิจัยทางวิชาการ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศระหว่างองค์กร
7	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ความร่วมมือทางวิชาการในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย โดยมีกิจกรรมสำคัญคือการจัดอบรมฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย
8	บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและบุคลากร ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการให้บริการวิชาการ
9	โรงเรียนเบญจมเทพฤทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561-2565	คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ความร่วมมือในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา การร่วมศึกษาวิจัย การจัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การจัดฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาและนักเรียน
10	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและบุคลากร ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11	มูลนิธิศิกรไทย	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และฟื้นฟูบูรณาการความรู้ทางศิลปวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ และนำผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การดำเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดน่าน

การจัดทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในประเทศ

รายการ	หน่วยงานที่มีความร่วมมือ	คณะวิชา/หน่วยงาน ม.ศิลปากร	ลักษณะความร่วมมือ
12	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม	คณะวิทยาศาสตร์	ความร่วมมือในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา การร่วมศึกษาวิจัย การจัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การจัดฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาและนักเรียน ในด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
13	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี	คณะวิทยาศาสตร์	
14	โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
15	โรงเรียนคงทองวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
16	โรงเรียนถาวรานุกุล	คณะวิทยาศาสตร์	
17	โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง	คณะวิทยาศาสตร์	
18	โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	คณะวิทยาศาสตร์	
19	โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ	คณะวิทยาศาสตร์	
20	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	คณะวิทยาศาสตร์	
21	โรงเรียนนาวิวุฒิก	คณะวิทยาศาสตร์	
22	โรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3	คณะวิทยาศาสตร์	
23	โรงเรียนบางบัววิทยาคม	คณะวิทยาศาสตร์	
24	โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ	คณะวิทยาศาสตร์	
25	โรงเรียนเบญจมาชูทิศ ราชบุรี	คณะวิทยาศาสตร์	
26	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์	
27	โรงเรียนประสาธน์รัฐประชากิจ	คณะวิทยาศาสตร์	
28	โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี	คณะวิทยาศาสตร์	
29	โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์	คณะวิทยาศาสตร์	
30	โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน	คณะวิทยาศาสตร์	
31	โรงเรียนวัดนวลนรดิศ	คณะวิทยาศาสตร์	
32	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย ปทุมธานี	คณะวิทยาศาสตร์	
33	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย เพชรบุรี	คณะวิทยาศาสตร์	
34	โรงเรียนศรีทธาสุมทร	คณะวิทยาศาสตร์	
35	โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	คณะวิทยาศาสตร์	
36	โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์	
37	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะวิทยาศาสตร์	
38	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	คณะวิทยาศาสตร์	
39	โรงเรียนสายธรรมจันทร์	คณะวิทยาศาสตร์	
40	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม	คณะวิทยาศาสตร์	
41	โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์	
42	โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม	คณะวิทยาศาสตร์	